

**UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 712/SGDDĐT-KTQLCLGD
V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
vào lớp 10 các trường THPT công lập
năm học 2020 - 2021

Thái Bình, ngày 20 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Trưởng phòng GDĐT huyện và Thành phố;
Hiệu trưởng trường THPT công lập.

Nhằm công khai, minh bạch số lượng thí sinh dự tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2020 -2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình yêu cầu:

1, Trong ngày 20/7/2020 các trường công bố công khai số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển trên trang Web của trường và niêm yết công khai danh sách thí sinh dự tuyển trên bảng tin của nhà trường (bắt đầu từ 7 giờ và cứ sau 02 giờ phải cập nhật thông tin một lần; thời điểm công bố cuối cùng trong ngày vào lúc 17 giờ). Đồng thời gửi dữ liệu về Sở Giáo dục và Đào tạo (người nhận: đc Phạm Thị Hương, Văn phòng Sở) để tổng hợp công bố trên trang Web của Sở.

2, Đối với trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, trường THPT Lê Quý Đôn thành lập Tổ công tác tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đảm bảo sự công khai, minh bạch. Các trường có số lượng thí sinh đăng ký dự thi thấp hoặc gần bằng chỉ tiêu được giao, Hiệu trưởng cần có biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác tiếp nhận hồ sơ bổ sung hoặc tạo điều kiện cho thí sinh được rút hồ sơ để chuyển đến nơi đăng ký mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Tổ công tác kiểm tra và giám sát công tác thu nhận hồ sơ của các đơn vị.

3. Đề nghị Trưởng phòng GDĐT huyện và thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý kịp thời thông tin đến phụ huynh và học sinh lớp 9 có nguyện vọng đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 được biết.

Công văn này thay thế Công văn số 700a/SGDDĐT-KT&QLCLGD ngày 18/7/2020 của Sở GDĐT; đề nghị các đồng chí Trưởng phòng GDĐT huyện và thành phố, Hiệu trưởng Trường THPT công lập nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng) để cùng giải quyết./.

Nơi nhận:

- Giám đốc và các Phó Giám đốc (để chỉ đạo);
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Trang website Sở GD;
- Lưu VP, phòng KTQLCLGD.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Hiến